

นศ.พยาบาลปี 3 รับหมวก-เข็มชั้นปี และดวงประทีป อีกก้าวแห่งความสำเร็จ



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปให้แก่ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าพิธีดังกล่าวว่า นักศึกษาที่มีโอกาสเข้าพิธีนี้แสดงถึงความรับผิดชอบและความอดทนได้เป็นอย่างดี ที่ได้เล่าเรียนมาถึงขั้นนี้ และเป็นเครื่องหมายย้ำเตือนว่ามีภาระความรับผิดชอบต่อที่อยู่ ทั้งเรื่องการเรียนในส่วนที่เหลือ และการก้าวไปสู่การปฏิบัติงานในวันข้างหน้า

“นักศึกษาทุกคนเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ นักศึกษาต้องใช้ทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาตั้งใจบริการผู้ป่วยด้วยจิตเมตตาและกรุณา เพื่อตามรอยสมเด็จพระย่า ให้สมกับได้เรียนในมหาวิทยาลัยในพระนาม”รศ.สุปราณี กล่าว

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีสำคัญดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ยังมีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องของนักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ตลอดจนผู้ปกครองที่ต่างมาร่วมชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก

ความเป็นมาของประเพณีมอบดวงประทีป

ฟลอเรนซ์ นิดิงเกลได้รับการขนานนามและเป็นที่รู้จักว่า “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (Lady of the Lamp) เนื่องจากภาพลักษณ์ติดตาของผู้คนที่เห็นกิจกรรมการตรวจดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแม้ยามค่ำคืน และถือว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านพยาบาลศาสตร์ยุคใหม่ ยุกระดับวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังมีบทบาทผลักดัน การพัฒนาด้านสถิติศาสตร์

แรงดลใจเริ่มจากการอธิษฐาน ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคริสเตียน (ซึ่งเธอมีประสบการณ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2380 (1837) ที่สวนเอมบริย์ และปฏิบัติเรื่อยมาตลอดชีวิตของเธอ) นิดิงเกลปฏิญาณตนเองที่จะทำงานพยาบาล ความรู้สึกนี้แรงกล้า และเหนียวรั้งเธอให้ปฏิเสธบทบาทการเป็นภรรยาและแม่ในเวลาต่อมาด้วย ในยุคนั้น งานพยาบาล ถูกรังเกียจว่าเป็นอาชีพชั้นต่ำของสังคม มีภาพลักษณ์ทางลบ เต็มไปด้วยผู้หญิงยากไร้ที่แขวนชีวิตไว้กับการติดตามไปรักษาให้กับกองทัพ ถูกมองว่าต้องอยู่กับความสกปรกและสิ่งน่ารังเกียจ และยิ่งตอกย้ำจากภาพที่ผู้ประกอบอาชีพในยุคนั้นมักจะติดเหล้าติดบุหรี่ (ในความจริงงานพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าและต้องรักษาความสะอาด เทียบเท่ากับ งานครัว ที่ตัวเองเป็นต้นแต่ทำให้อาหารสะอาดน่ากิน) ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2388 (1845) นิดิงเกล ประกาศการตัดสินใจที่จะเป็นพยาบาล จึงทำให้ครอบครัวของเธอคัดค้านอย่างหนัก ทั้งโกรธ และทุกข์ใจ โดยเฉพาะแม่ของเธอ แต่ในที่สุดเธอก็เป็นพยาบาลตามความมุ่งมั่นและกว่าเธอจะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ด้วยโรคต่างๆ เธอจะต้องผ่านอุปสรรคอย่างมาก แต่ด้วยความเอาใจใส่และสติปัญญาจึงทำให้เธอเป็นผู้วางรากฐานของสูชอนามัยในสถานพยาบาลจวบจนทุกวันนี้